



บันทึกข้อความ

กตว.
เลขที่..... ๗๘๙
วันที่..... ๑๕.๙.๖๐
เวลา..... ๑๑.๑๕ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)
ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๐๕๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอบต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รุ่งจรูจ)

สปลค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” “วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐” ความว่า... “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบโตใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”</p> <p>ขอให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ของตนและครอบครัวต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐ พลังของแผ่นดินไทยใน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญ ของอาณาประชาราษฎร์ตราบกาลนาน</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากภาวะฝน ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือในฤดูฝนที่มีน้ำหลากจนเกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ บาง พื้นที่ประสบทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน กิจกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. กลไกการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง อยู่ภายใต้ ๑๐ กระทรวง รวมกว่า ๓๐ หน่วยงาน ซึ่งดำเนินการกิจที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญและต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้</p>	กสภ.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>“พื้นที่ต้นน้ำ” ได้แก่ การหนองน้ำพื้นฟู บำรุงรักษา อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำฝนและรักษาความชื้นตามธรรมชาติ ร่วมกับการพัฒนาเขื่อน อ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ฝายน้ำ รวมทั้งการดำเนินการกับผู้บุกรุก</p> <p>“พื้นที่กลางน้ำ” มีการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำลำคลอง การจัดการกับผู้บุกรุกลำน้ำ การจัดการและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน จัดทำระบบส่งน้ำกระจายน้ำให้สมบูรณ์ในพื้นที่ที่สามารถทำได้รวมทั้งพื้นที่แก้มลิง</p> <p>“พื้นที่ปลายน้ำ” เป็นการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ การขุดลอกปากแม่น้ำ และการเร่งผลักดันมวลน้ำให้ระบายลงสู่ทะเล และการดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำ รวมทั้งการจัดการกับผู้บุกรุกลำน้ำ</p> <p>๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ เช่น การบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การชลประทานราษฎร์ การชลประทานหลวง ผังเมืองรวม การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ คันและคูน้ำ การเดินเรือในน่านน้ำไทย ป่าไม้ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พลังงานและการประปา รว ๑๐ ฉบับ เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำบาดาล แผ่นดิน และอสังหาริมทรัพย์จำนวน ๔ ฉบับ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ ฉบับ</p> <p>การบริหารจัดการน้ำรัฐบาลถือเป็นวาระเรื่องเร่งด่วนมีความสำคัญและต้องดำเนินการกันอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ในระยะยาวประกอบด้วย กลุ่มกิจกรรมหลัก ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาคาราคาซังน้ำภาคการผลิต การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งผลการดำเนินการห้วง ๓ ปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มความจุน้ำได้ร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมาย คิดเป็น ๑,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรจากที่มีอยู่เดิม ๑๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมาย คิดเป็น ๒.๔ ล้านไร่ จากเดิม ๒๙ ล้านไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการดำเนินการเพิ่มเติมราว ๗.๒ แสนครัวเรือนทั่วประเทศ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มอบนโยบายและให้แนวทางในการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คิดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยให้ตั้งเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการปัญหาน้ำทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) น้ำอุปโภคบริโภค ๒) น้ำเพื่อภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ๓) น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ๔) ปัญหาน้ำท่วม ๕) ปัญหาน้ำแล้ง โดยเน้นให้คิดในเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ในเขต นอกเขตชลประทาน พื้นที่เมืองพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ต้องใช้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำ การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อน ประกอบการกำหนด “แผนเผชิญเหตุ” ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างทันท่วงที การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรปัจจุบันแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปี ๕๗ ถึง ๖๐ ระยะที่ ๒ ๖๑ ถึง ๖๒ ระยะที่ ๓ ปี ๖๓ ถึง ๖๔ การแก้ไขปัญหาที่ท่วมได้ให้แนวคิดและมอบหมายหน่วยงานไปคิดแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ แก้ปัญหาประตูน้ำชุดลอคคลอง ชุดคลองผันน้ำ คลองไส้ไก่ คลองตัดตรง และการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บุงรุก การปลูกป่าในพื้นที่เพื่อชะลอน้ำ ให้กักเก็บน้ำในพื้นที่ตอนเหนือไว้เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรม โดยให้หน่วยงานนำเสนอแผนมาวางงบประมาณปี ๖๑ และ ๖๒ จะใช้ทำอะไรบ้าง อะไรที่ต้องทำเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาที่ท่วมก่อน</p>	
๓	<p>การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศและประชาชน</p> <p>ปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ เช่น ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากการบุกรุกป่า การละเมิดกฎหมายผังเมือง การสร้างถนนโรงงาน สร้างเมือง ขวางเส้นทางน้ำธรรมชาติ ฟ้าฝนปรวนแปรจากภาวะโลกร้อน การทิ้งขยะ สวะ วัชพืช อุดตัน ขวางลำน้ำ คูคลอง ท่อระบายน้ำ ไปจนถึงการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาควรที่จะต้องแก้ทุกปม แก้ที่ต้นตอของปัญหาต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ รวดเร็ว และยั่งยืน สิ่งสำคัญคือเราจะทำอะไรให้ทุกคน ทุกฝ่าย เข้าใจ ยอมรับ พอใจ ร่วมมือ ในทุกกิจกรรม เป็นสิ่งที่ยาก ตามห้วงระยะเวลาในแต่ละพื้นที่ ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง</p> <p>สิ่งที่ปัญหา “เร่งด่วน” ของบ้านเมืองคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเร่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดูแลให้ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียม ลดความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้เต็มที่ ๒. การพัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ๓. การสร้างความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนเพื่อนาคต โครงสร้างพื้นฐาน ในการเชื่อมโยงทางกายภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดูแลให้ทุกฝ่ายมีหลักคิด ลัทธิ ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้สังคมปราศจากความขัดแย้ง ประชาชนอยู่อย่างมีสันติสุข ๔. การยกระดับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต้องเร่งให้มีกฎหมายที่ทันสมัย 	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>อำนวยความสะดวก ไม่เป็นอุปสรรคและลดภาระให้กับภาคธุรกิจและประชาชน จะต้องเร่งจัดทูลุจจริตทั้งจากผู้ให้ ผู้รับ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสนอผ่านทั้งการใช้กฎหมายและปรับวิธีการให้รัดกุมและเป็นสากล และเร่งสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ในกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ อัยการ ศาล และองค์กรอิสระ</p> <p>๕. การดูแลสุขภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่า และน้ำ ที่รวมถึงการรักษาकुคลอง แม่น้ำ ทะเล ให้มีระเบียบ นำมอง ไร่มลพิษ โดยจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างความยั่งยืน เป็นมิตร และปลอดภัย ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจกและ การเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก</p> <p>๖. การยกระดับการบริหารราชการของภาครัฐ เร่งพัฒนาแบบบูรณาการตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” โดยปรับระบบราชการให้ทันสมัย ไม่ล่าช้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมการทำงาน เร่งดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ และภาระ “รัฐสวัสดิการ” ที่จำเป็น</p> <p>๗. การดูแลสุขภาพเสี่ยงจากภายนอก เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาเสพติด ภัยคุกคามไซเบอร์ และการฉ้อโกงในโลกออนไลน์</p> <p>การแก้ปัญหาประเทศต้องเริ่มที่ “คุณภาพของคน” คนเป็นปัจจัยสำคัญ และการศึกษา ก็คือ สิ่งที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพของคนในประเทศ เพราะการมีคนที่มีศักยภาพ มีความรู้ จะช่วยเพิ่มความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงในสังคม จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>รัฐบาลและ คสช. ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคนเป็นอย่างยิ่ง</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง